



Cần Chuẩn Bị Thế Nào để trở thành một Trưởng Hướng Đạo?

Mèo Nhanh Nhẹn

Để chia sẻ với các Trưởng trẻ cũng như các phụ huynh ở Hoa Kỳ phải làm "Trưởng bất đắc dĩ", chúng tôi xin được chia sẻ với các Trưởng những ý kiến góp nhặt này. Mong rằng những góp nhặt này sẽ giúp quý Trưởng có một khái niệm sơ quát để tự tìm cho mình phương thức thành công trong "nghề Trưởng".

Nếu bạn là một trong những Trưởng "bất đắc dĩ" đang chuẩn bị hay mới sinh hoạt trong các đoàn Hướng Đạo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Những ngày đầu chân ướt chân ráo với bộ đồng phục, chắc chắn bạn sẽ lúng túng và suy nghĩ rất nhiều về:

- Phương pháp huấn luyện trẻ.
- Tư cách và vai trò của một người Trưởng Hướng Đạo đúng cách?,
- Phương cách điều khiển một đoàn Hướng Đạo theo phương pháp hàng đội tự.
- Tìm phương cách để giúp cho đoàn được ngày thêm phát triển.
- Tìm phương tiện để giúp các em có điều kiện sinh hoạt hứng thú hơn .

Nếu bạn "may mắn" được "bầu" làm đoàn Trưởng, nắm một đoàn Thiếu, hay một Thanh đoàn, chắc chắn bạn sẽ phải là người rất ư là can đảm và gan lỳ mới dám đứng ra gánh chịu trách nhiệm này. Hy vọng với ý chí và lòng nhiệt thành của bạn sẽ giúp bạn trở thành một người Trưởng Hướng Đạo thật sự lúc nào mà bạn cũng chẳng biết.

Để giúp bạn ý thức được vai trò và nhiệm vụ của mình trong đoàn Hướng Đạo dễ dàng hơn và nếu bạn không muốn bước theo những vết "vùng lầy" thất bại hay những tập quán xấu đã có sẵn của những người đi trước, bạn cần nên chú ý những điều sau đây:

- Điều thứ nhất: Bạn nên tìm phương pháp đúng cách để tự học hỏi và tự biến mình thành là một

trưởng Hướng Đạo thực thụ đó là cách học hỏi liên tục thêm về nghề Trưởng Hướng Đạo qua các khóa huấn luyện Căn Bản được tổ chức tại các Đạo (*District*) địa phương, tiếp theo bạn nên theo học thêm khóa Huấn luyện huy hiệu Rừng (*Wood Badge*) được tổ chức hằng năm 2 lần trong các Châu (*Council*) địa phương. Ngoài ra bạn cũng cần nên tham dự các buổi họp Trưởng hàng tháng (*Round Table*) của Đạo. Đây là những họp mà bạn có thể gặp gỡ và trao đổi những kinh nghiệm với các Trưởng khác trong Đạo. Ngoài ra việc quan trọng nhất là bạn nên tìm cách học hỏi thêm qua những Trưởng có nhiều năm kinh nghiệm khác trong các buổi họp này.

- Thứ Nhì: Bạn cần phải hoạch định tương lai cho đoàn (*Thiếu đoàn/Ấu đoàn/Thanh đoàn*) của bạn, nhất là phương diện tài chánh và chương trình sinh hoạt lành mạnh, cũng như những cuộc đi chơi, mạo hiểm thú vị.

- Thứ Ba: Nếu bạn là người đoàn Trưởng (*Ấu/Thiếu/Thanh Trưởng*) bạn nên cố gắng tuyển mộ thêm những phụ huynh khác hay những Trưởng mới có cùng chung chí hướng với bạn để giúp bạn, vì một mình bạn, bạn không thể nào có thể điều khiển được.

- Sau hết, bạn nên bắt chước những Thiếu Trưởng giỏi và tài ba trong Phong Trào là biết cách huấn luyện cho các em Thiếu Sinh, nhất là các em đội trưởng và đội trưởng nhất. Hãy tạo

cho các em những cơ hội để tự các em chỉ huy và điều hành các đội và đoàn của mình bất kể thành công hay thất bại. Bạn chỉ cần đứng phía sau để hướng dẫn và hỗ trợ cho các em đó khi cần mà thôi.



Hãy để cho các em tự học qua những việc làm sai và thất bại của mình. Bạn là người cố vấn, là một người thầy luôn luôn biết cách nâng đỡ tinh thần, chỉ vẽ và giải thích cho các em những thiếu sót và lầm lỗi mà các em đã vấp phạm, các em sẽ biết tự ý thức và tự phấn đấu để sửa sai. Trong các thiếu đoàn Hướng Đạo, các em sẽ tập để tự quyết định và điều khiển thiếu đoàn của mình. Một khi các em có quyền hạn chỉ huy và điều hành đội, đoàn của mình, các em sẽ cảm thấy thích thú và hăng say việc làm của mình trong vai trò lãnh đạo và trong tinh thần trách nhiệm. Nếu bạn là một Trưởng Hướng Đạo "nhà Nghề", bạn hãy ngồi khoanh tay để nhìn các em làm việc và dẫn đoàn theo đúng con đường và chương trình của bạn đã hoạch định.

Nếu bạn đã từng là Hướng Đạo Sinh và đã từng « chơi » Hướng Đạo từ nhỏ, nhưng qua khóa huấn luyện Căn Bản và Khóa huấn luyện Huy Hiệu Rừng, bạn sẽ thấy bạn thấu đạt được rất nhiều kiến thức mới lạ trong các khóa huấn luyện này. Dù thế, bạn cũng nên dành thời giờ để trao đổi thêm kiến thức về Hướng Đạo qua việc :

- Đọc các cuốn sách sau đây:

- *The Scoutmaster Handbook*

- *Aids to Scoutmastership* của Baden-Powell

- Thăm dò ý kiến và học hỏi thêm kinh nghiệm của những Trưởng đã từng cầm đoàn và của những trưởng cố vấn Mỹ hoặc các Trưởng Liên Lạc của Đạo (*Unit or Assistant District Commissioners*).

- Đi thăm các đoàn Hướng Đạo địa phương đang sinh hoạt trong các Trường học, nhà thờ trong xóm của bạn cũng là những khóa học huấn luyện căn bản tiện lợi, tốt nhất và thích hợp nhất cho bạn học hỏi. Bạn có thể học thêm kinh nghiệm của các Trưởng HĐ Mỹ chung quanh lối xóm bằng cách thăm viếng các buổi sinh hoạt và quan sát các đoàn của họ để xem coi mỗi đoàn sinh hoạt ra sao. Khi bạn đã tìm được cách sinh hoạt kiểu mẫu cho đoàn của mình rồi, bạn có thể thêm bớt cho hợp với điều kiện sinh hoạt của đoàn mình.

- Bạn hãy nên bắt chước những Trưởng (Mỹ) kỳ cựu đang cầm đoàn trong Đạo của bạn và nếu có thể được, bạn nên cố gắng tham dự các buổi sinh hoạt Trưởng (họp Round Table) hàng tháng của các Trưởng trong Đạo, hoặc tham dự các khóa học tại "Đại Học Hướng Đạo" (Scouting "universities,") hay tham dự các buổi sinh hoạt chung trong Đạo hay trong Châu như tham dự các trại họp bạn Đạo hàng năm của Đạo và các cuộc triển lãm chung của Châu tổ chức.

- Nhiều người đã học bằng cách nhìn (*quan sát*) và đặt câu hỏi với những Trưởng HĐ chuyên môn. Thường những câu hỏi đơn giản, vấn tắt những sẽ dạy chúng ta những bài học thật vô giá và hữu ích. Vì chính đó, mà chúng ta không cần phải ngồi để nặn óc ra những phương pháp hay chương trình đã có sẵn và đã đang được thực dụng.

- Nên làm bạn những những Trưởng khác (*Mỹ hay Việt*) để nói chuyện và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm cầm đoàn, Không nên quá tự hào để tự nhận lỗi cho những lầm lỗi hay thiếu sót của mình. Nhưng bạn nên đặt những câu hỏi để xem coi có những Trưởng Hướng Đạo chung quanh nào đó có thể giúp mình được

gì không. Các Trưởng Hướng Đạo người Mỹ rất ưa thích tâm sự và kể những câu chuyện hữu ích cho bạn nghe và nhờ đó may ra, bạn có thể giải quyết được những vấn đề khó khăn mà bạn đang mắc phải.

- Hội đồng Trưởng trong đoàn cũng có thể giúp bạn, tìm cho bạn một người Thiếu phó hay những trưởng phụ tá khác để chia xẻ gánh nặng của bạn.

Điều trên hết bạn cũng phải ghi nhớ rằng :"**Hướng Đạo là cho trẻ em**" vì thế bạn cần nên đối xử với các em như là bạn, nên công bằng và khách quan khi phải tiếp xúc trực tiếp với các em.

Khi bạn đã sẵn sàng có đủ những món "đồ nghề" để làm Trưởng một Thiếu Đoàn, bạn chỉ cần ngồi khoanh tay, nghĩ "xả hơi" và thụ hưởng những kinh nghiệm mà bạn đã thu thập được.

Điều rất quan trọng là bạn cần tìm kiếm và tuyển mộ cho được ít nhất là một người thiếu phó hay trưởng phụ tá, Bạn nên chia xẻ những trách nhiệm của mình với những người phó hay phụ tá của mình, nhờ đó bạn sẽ đỡ bớt những gánh nặng và người phụ tá của bạn cũng có cơ hội để làm việc với các em và thi thố khả năng, tài nghệ của mình.

Mèo Nhanh Nhẹn



Thơ



Trưởng

(Kính tặng anh chị Trưởng đã dẫn thân vì các em,)

Tôi kính trọng anh vì anh là Trưởng
Tôi yêu anh là ở đức hy sinh.

Anh là ánh hồng khi buổi bình minh,
Là cơn gió mát giữa đêm hè oi ả.

Anh là giọng hót của con chim lạ,
Làm say mê ngây ngất tuổi Sói con.

Anh là người đã gõ cửa tâm hồn,
Cho tuổi Thiếu nhìn cuộc đời tươi đẹp.

Anh tượng trưng cho tinh thần Nghĩa hiệp,
Đưa Kha, Trách sinh mạnh dạn vào đời.

Anh như con thuyền lộng gió biển khơi,
Cho tuổi trẻ đến bến bờ hạnh phúc.

Anh làm việc vì tình yêu thúc giục,
Yêu quê hương, yêu đất nước, yêu thanh niên.

Anh dẫn thân nơi chẳng có bạc tiền,
Nơi chẳng có danh và cũng chẳng có

lợi.

Anh đến với các em như mùa xuân mới,
Để cho đời tươi đẹp mãi không thôi.

Anh đến với các em như ánh nắng mặt trời,
Để sưởi ấm những tâm hồn non trẻ.

Anh là linh hồn của những bà mẹ,
Dem cho con trái ngọt của yêu thương.

Anh là niềm hy vọng của quê hương
Tôi kính trọng anh vì anh là Trưởng

Chèo Bèo Hay Lo

Trích Kỷ yếu Trại Huấn Luyện

Tùng Nguyên Liên ngành 2004